



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 92/2542

วันที่ 11

สิงหาคม 2542

เรื่อง ขอให้ประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากธุรกิจขายสินค้าในลักษณะลูกโซ่

นายสถิตย์ ลิมพงค์พันธุ์ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ปรากฏว่ามีการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจที่อ้างว่ามีการซื้อขายสินค้า โดยชักชวนประชาชนให้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อขายสินค้าของบริษัท โดยโฆษณาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากยอดขายสินค้าหรือค่าคอมมิชชั่นในการหาสมาชิกเพิ่มเติม แต่ในความเป็นจริง บริษัทมิได้มีเจตนาในการขายสินค้าตามที่กล่าวอ้าง หรือมิได้ขายสินค้านั้นจริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้น ผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับจากการนำเงินค่าสมัครสมาชิกรายใหม่จ่ายหมุนเวียนให้กับสมาชิกรายเก่าในลักษณะลูกโซ่ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยไม่ปรากฏว่าบริษัทประกอบธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทน ในอัตราดังกล่าวได้

เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ดังกล่าวเห็นว่า ไม่น่าเชื่อถือและเข้าข่ายกระทำการหลอกลวงประชาชน โดยผู้ประกอบการมุ่งที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากเงิน ที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายให้ผู้ประกอบการ และสมาชิกรายอื่น โดยอาศัยผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนมากที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการเป็นสมาชิกในลำดับต้น นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ประกอบการดังกล่าวนำเงินที่ได้รับจากผู้ลงทุนไปลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และประมวลกฎหมายอาญา

กระทรวงการคลังจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังพฤติการณ์ดังกล่าว เพื่อมิให้ถูกหลอกลวง และหากผู้ใดได้รับความเสียหาย ขอให้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนสาทรเหนือ โทรศัพท์ 233-0381 และ 237-1199 หรือกองนโยบายป้องกันปราบปรามและการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 273-9020 ต่ 3721-28 โทรสาร 618-3368 และสำหรับผู้ที่พบเห็นพฤติการณ์ดังกล่าว ที่ต้องการแจ้งเบาะแส หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้ติดต่อ สศก. หรือกองนโยบายป้องกันปราบปรามฯ ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น เพื่อทางการจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจดังกล่าว มิให้แพร่ขยายออกไปในวงกว้าง

*Posted 13 Aug 1999*